

อีอีซีรุ่งอรุณการแพทย์ BCH-BIZประกาศปูพรม

ทับทูน - BCH-BIZ เห็นโอกาสใหญ่อีอีซีหลังตั้งเป้าอนุมัติส่งเสริมการลงทุนปีละ 4 แสนล้านบาท พร้อมหนุนการแพทย์บิก BCH เล็งตั้งโรงพยาบาลจังหวัดระยอง รองรับบริการขยายตัว จ่อเปิดโรงพยาบาลในลาวเพิ่ม หลังกำเริบด้าน BIZ ชี้โรงพยาบาลมะเร็งในอีอีซีเติบโตดี ปีหน้ากำไร เงินหน้าบริการรักษาทาง การแพทย์ดึงดูดลูกค้าต่อยอด

จากกรณีทีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ >>> **อ่านหน้า 2**



ศ.ดร.นพ.เฉลิม ทาญพาดินชัย



อีอีซี

(ต่อจากหน้า 1)

พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ล่าสุดได้มีการ อนุมัติแผนการลงทุนและ โดยเฉพาะดึงดูดอุตสาหกรรม เป้าหมายปีละ 400,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.การลงทุนในระดับฐานปกติปีละ 250,000 ล้านบาท 2.การลงทุนส่วนเพิ่มที่เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ใหม่ (New S-Curve) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (EV) ดิจิทัล การแพทย์สมัยใหม่ การขนส่งโลจิสติกส์ เกษตรสมัยใหม่และอาหาร ภายใต้บริบทเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (BCG) รวมปีละ 150,000 ล้านบาท

● BCH เล็งตั้งรพ.ระยอง

ศ.ดร.นพ.เฉลิม ทาญพาดินชัย ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH เปิดเผยว่า สำหรับการแพทย์ในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ อีกมาก อย่างในพื้นที่ EEC นั้นการที่ภาครัฐมีการ ส่งเสริมการลงทุนเป็นเรื่องที่ดี

โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลมองโอกาสการ ลงทุนโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง เพื่อรองรับ การเติบโตในพื้นที่ EEC และหากในอนาคตมีการ ลดวันกักตัว ก็จะทำให้ต่างชาติมีโอกาสเดินทางเข้า มารักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น อย่างใน กลุ่มตะวันออกกลาง หรือในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา เป็นต้น

นับเป็นการเติบโตต่อไปในอนาคต ปัจจุบัน บริษัทก็มีโรงพยาบาลในพื้นที่ที่พื้ที่พื้แล้วหนึ่งแห่ง และ คาดว่าจะสามารถขยายในจังหวัดระยองเพิ่มเติมด้วย

● รพ.ลาวฮอตขยายเพิ่ม

นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมขยายโรงพยาบาล ในประเทศลาวเพิ่ม หลังจากประสบความสำเร็จใน การเปิดให้บริการโรงพยาบาล เกษมราษฎร์อินเตอร์ เนชั่นแนลเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อให้บริการคนไทยในท้องถิ่นและคนใช้ชาวต่างชาติ ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้สามารถ ถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven) ได้แล้วและมีโอกาส เติบโตได้ต่อเนื่องในอนาคต เพราะว่าแบรนด์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นั้นประเทศลาวให้การ ยอมรับว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสากล และ ที่ผ่านมาก็มีการรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในช่วง ไตรมาส 3/2564 และไตรมาส 4/2564 สามารถ เติบโตได้ดี อีกทั้งไตรมาส 4/2564 ยังมีรายได้จาก การให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดิร์นนา ตามแผน คาดว่าจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก ดังกล่าวให้แก่ประชาชนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป แม้ตามที่ทางบริษัทซิลลิค ฟาร์มา ผู้จัดหาและนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ โมเดิร์นนาในประเทศไทย แจ้งว่าจะสามารถส่งมอบ ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ลำช้ากว่ากำหนดการเดิม ในเดือนตุลาคม เล็กน้อย

● กัญชาทางการแพทย์ต่อยอด

ขณะที่นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า การผลักดันการ แพทย์ในพื้นที่ EEC มองว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะช่วย สนับสนุนการเติบโตของ EEC ที่เป็นเป้าหมายใน การดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่ม โดยทาง BIZ มี โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ออลิอันซ์

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับ ผู้ป่วยเฉพาะทางในการรักษาโรคมะเร็ง และมีการ นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์เพื่อต้องการจะใช้ต่อยอด รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจากวิธีการฉายรังสี และ เคมีบำบัด ควบคู่กับการรักษา ร่วมกับการรักษา มาตรฐาน

รวมทั้งจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง เพื่อ พัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วยต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วย เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าตัว คาดว่าปีหน้าจะ สามารถกลับมาทำกำไรได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทอย่าง มีนัยสำคัญ และสนับสนุนให้ผลประกอบการปี นี้ สามารถเติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่ และการเข้าประมูลงาน ต่อเนื่องอยู่ระหว่างเจรจาประมูลงานเพิ่มเข้ามาในช่วง ครึ่งปีหลัง มูลค่าประมาณ 700-800 ล้านบาท